

TRƯỜNG THCS PHONG HÓA VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

ĐOÀN VĂN

Trường THCS Phong Hóa đóng trên địa bàn thôn Minh Cẩm Trang, xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa. Năm 2003, trường được chia tách từ trường cấp 2, 3 Phan Bội Châu. Gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, Trường THCS Phong Hóa luôn không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa từ năm 2012 cho đến nay.

Hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Phong Hóa nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến và là đơn vị văn hóa tiêu biểu của huyện Tuyên Hóa. Năm học 2012 - 2013, trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho khối THCS và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia lần 2 trong năm 2017... Để đạt được bề dày thành tích trên, những năm qua, Trường THCS Phong Hóa đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa, sự đoàn kết, đồng lòng chung sức của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Với khuôn viên rộng 10.847m², Trường THCS Phong Hóa hiện có 2 phòng thư viện, 1 phòng thiết bị, 4 phòng thực hành, 1 phòng nhạc, 9 phòng học đều có màn hình tivi, máy chiếu phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thì chất lượng đội ngũ giáo viên luôn là một trong những yếu tố hàng đầu mà nhà trường quan tâm. Nhà trường luôn tạo điều kiện để giáo viên được học tập, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các đồng nghiệp. Toàn trường hiện có 22 cán bộ, giáo viên năng nổ, nhiệt tình; 100% giáo viên trình độ đạt trên chuẩn, trong đó có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô Cao Thị Kim Tiên, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hóa cho biết: Xác định việc xây dựng nhà trường trở thành đơn vị đạt chuẩn văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên tập

thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn cố gắng phấn đấu, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; đồng thời đổi mới phương thức giảng dạy và quan tâm, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Phong Hóa là một xã thuần nông, kinh tế phát triển chậm, số hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ khá cao. Vì vậy việc đầu tư cho con em học hành còn hạn chế. Hơn nữa, địa hình xã Phong Hóa bị chia cắt bởi dòng sông Gianh nên vấn đề đi dạy, đi học của giáo viên và học sinh ở một số thôn (thôn Cao Trạch, Má Thượng, Sáo Phong) còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa lũ. Nhưng với lòng yêu nghề, mến trẻ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn và cùng nhau xây dựng nhà trường thành một tập thể vững mạnh. Để xây dựng Trường THCS Phong Hóa trở thành đơn vị văn hóa tiêu biểu, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần phải thực hiện và giải quyết. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều cách làm hay, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, “*Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo*”, thực hiện mô

hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” và triển khai kịp thời, hiệu quả các cuộc vận động lớn của ngành, nhất là cuộc vận động “Hai không”. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức đoàn thể. Cùng với đó, hàng tháng, nhà trường tổ chức sơ kết tình hình thực hiện để rút kinh nghiệm và định hướng chỉ đạo phù hợp hơn. Đặc biệt, các phong trào thi đua đã được nhà trường áp dụng trong thực tiễn công tác, nhất là phong trào “Dạy tốt, học tốt” nên chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn của nhà trường ngày càng được nâng cao. Nhiều năm liền, nhà trường có học sinh đạt giải cao trong các hội thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Song song với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhà trường đã phối hợp với công đoàn chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đoàn viên và người lao động phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ngoài ra, nhà trường còn vận động các cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện nhân đạo, thường xuyên tổ chức cho các em học sinh dọn vệ sinh ở các nghĩa trang liệt sĩ, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Từ những phong trào, hoạt động trên đã góp phần để nhà trường hoàn

thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Trường THCS Phong Hóa có trên 75% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm học 2018 - 2019, tổng số học sinh toàn trường gần 300 em, duy trì sĩ số 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; học sinh có hạnh kiểm khá, tốt luôn chiếm trên 95%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 60%; công tác phổ cập THCS được duy trì, đạt mức độ 3 và nâng dần chất lượng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động mọi người cùng thực hiện; tích cực xây dựng nếp sống văn minh, có lối sống lành mạnh, lịch thiệp trong giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh và mọi người xung quanh. Song song với công tác dạy và học, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được nhà trường quan tâm, phát triển. Trường đã tổ chức các hội thi Kể chuyện về Bác và anh bộ đội cụ Hồ, nét đẹp đội viên; tổ chức các môn thể thao, các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, bóng đá mini... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh. Ngoài ra, nhà trường còn tích cực tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao của ngành, của địa phương tổ chức. Thầy Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa khẳng định: Mặc dù Trường THCS Phong Hóa đóng trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ nhà trường luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng trường trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa.

Những thành tích mà Trường THCS Phong Hóa đã đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nỗ lực, phấn đấu hơn nữa xây dựng trường ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và của huyện Tuyên Hóa nói chung ■



Trường THCS Phong Hóa luôn quan tâm, chú trọng đến chất lượng dạy và học **Ảnh: Đ.V**

Đ.V